



จุลสารสิ่งหน้าตา

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2559



COPAG ช่อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มส

ประจำปีการศึกษา 2557-2558

20 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



COPAG ถิ่นรับคณะศึกษาดูงาน

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มรภ.ศรีสะเกษ

1 มี.ค. 59 ณ ห้องประชุม D-207

รองศาสตราจารย์ดิดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และอาจารย์จรัสศักดิ์ โปกาวิน รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ นำโดย อาจารย์สุรศักดิ์ จันทา คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ดร.เตชิต ศิริวงศ์เดชา รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร นายเอกลักษณ์ สุรวีทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และคณะนักศึกษา จำนวน 57 คน

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน งานพัฒนานิสิต ด้านการประกันคุณภาพและการดำเนินงานของสโมสรนิสิตฯ เพื่อการพัฒนานิสิตให้มีภาวะผู้นำ เกิดการพัฒนาในการ ดำเนินกิจกรรมที่เป็นระบบ การทำงานเป็นทีม และรู้จักบทบาทการเป็นผู้นำของนิสิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ สโมสรนิสิตวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



COPAG จัดโครงการ “ค่ายสิงห์น้ำตาลอาสา ครั้งที่ 3”

ชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา สังกัดสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ค่ายสิงห์น้ำตาลอาสา ครั้งที่ 3” โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหิน ฮาวลำวังชู เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการเสียสละ มีจิตอาสา ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ กิจกรรมเพื่อชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนิสิตกับชุมชน

26-27 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู หมู่ที่ 7 ตำบลข้ามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น



COPAG ต้อนรับ Mr. Inthavong KHODPANGNA

Deputy Director of Nappace office และคณะ



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำบุคลากรวิทยาลัยฯ ต้อนรับ Mr. Inthavong KHODPANGNA Deputy Director of Nappace office และคณะ รวม 10 คน จากศูนย์ เอกสารและสารสนเทศ National Academy of Politics and Public Administration ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ

ห้องสมุด ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ นำพาคณะเข้าพบในครั้งนี้ ทั้งนี้ Mr. Inthavong KHODPANGNA Deputy Director of Nappace office และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องประชุม ลานเกียรติยศ ห้องสมุด และห้อง ASEAN and Local Politics Research Center วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-413)



COPAG เปิดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2559

“เครือข่ายเยาวชนรักป่า”

รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเครือข่ายเยาวชนรักป่า บ้านเขวาคอก - เขวาพัฒนา อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี นายวิระพัฒน์ วงษ์ชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาคอกสวายโดต พร้อมทั้งตัวแทนชุมชนกล่าวต้อนรับ โดยมีอาจารย์จินตนา เมืองแมน ประธานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตวิทยาลัยฯ และคณะครู นักเรียน เยาวชนบ้านเขวาคอก-เขวาพัฒนา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ป่าชุมชน และเกิดเครือข่ายเยาวชน อนุรักษ์ป่าชุมชน อีกทั้งเป็นการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง เยาวชนในชุมชน นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กับผู้อาวุโสที่เคยผ่านประสบการณ์ การเรียกร้องเพื่อรักษาป่าชุมชน และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เรื่องป่าและจัดพิมพ์เป็นคู่มือการใช้ประโยชน์จากป่าฉบับเยาวชน

ภายในโครงการมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการจัดกิจกรรม (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว และโรงเรียนบ้านเขวาคอกสวายโดต อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด / การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บทบาทของท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” โดย ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผน และประกันคุณภาพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ดำเนินรายการโดย อาจารย์ปฤถะ เทพรินทร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง / การจัดกลุ่มเยาวชนและซักซ้อมความเข้าใจเพื่อการอบรมเครือข่ายเยาวชน ดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์วนิดา พรหมหล้า อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง / การลงสำรวจพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุมชน โดยอาจารย์ไศภิต ชีวะพานิชย์ และ อาจารย์จินตนา เมืองแมน อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ชุมชนบ้านเขวาคอก - เขวาพัฒนา เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ในอดีตเคยประสบปัญหา เรื่องการบุกรุกป่าสาธารณะ ของชุมชนจากนายทุนทั้งในและนอกพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านต้องรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้มีการอนุรักษ์ป่าหนองโหมง - หนองกลาง อันเป็นแหล่ง ทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน โดยชาวบ้านได้เริ่มการเรียกร้องเพื่อให้มีการอนุรักษ์ป่าดังกล่าวในปี พ.ศ. 2525 จนถึง ปัจจุบัน โดยการรวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องการอนุรักษ์ป่านี้ ประกอบด้วยชาวบ้านในพื้นที่สองหมู่บ้านคือบ้านเขวาคอก - เขวาพัฒนา ได้เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามาจัดการ ทางกฎหมายกับผู้บุกรุกป่าและร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ป่า ซึ่งในปัจจุบันนับได้ว่าการดำเนินการเรียกร้อง เหล่านี้มีผลที่น่าพอใจ โดยในปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ยังคงรักษาป่าหนองโหมง - หนองกลาง ได้กว่า 300 ไร่ ในปี 2551 และ 2557 ได้รับการ ประกาศให้เป็นหมู่บ้านที่มีการรักษาป่าดีเด่นโดยมูลนิธิโลกสีเขียว

14 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเขวาคอกสวายโดต อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

COPAG หนึ่งในหลักสูตรหนึ่งชุมชน

“โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่า”



หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
จัดโครงการ : อบรมเครือข่าย เยาวชน รักษ์ป่า บ้านเขวาคอก –
เขวาพัฒนา อ. ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยอาจารย์จินตนา
เมืองแมน ประธานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน นำคณาจารย์
บุคลากร นิสิตวิทยาลัยฯ จำนวน 40 คน ร่วมจัดโครงการ มีนักเรียน
เยาวชน และชาวชุมชนบ้านเขวาคอก-เขวาพัฒนา เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน

ภายในโครงการได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่างพื้นที่
และน้องเยาวชน การบรรยายความรู้ เรื่องป่าไม้ โดย อาจารย์โยกิต
ชีวะพานิชย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัย การเมืองการปกครอง
การบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ โดยปราชญ์ชาวบ้าน และกิจกรรม
การอบรมกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยนิสิตในรายวิชาสิทธิ
มนุษยชนกับการพัฒนาและรายวิชาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมจัดทำฐานให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับกลุ่มเยาวชน



28 มีนาคม 2559 ณ ห้องสมุดและสนามกีฬาโรงเรียนเขวาคอกสวายโคต อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

COPAC เปิดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

สาขาศิลปวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่าน

“ฮูปแต้มสารคาม”



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดงานบรรยายพิเศษโครงการ “สาขาศิลปวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่าน “ฮูปแต้มสารคาม” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้โครงการ : หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ทิพสุตา ญาณภริต ประธานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมี นายสุทนต์ ปังสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง และ ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตวิทยาลัยฯ และคณะครูและชาวชุมชนดงบัง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

ภายในโครงการมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากรากฐานทุนวัฒนธรรม : โอกาสของชุมชนท้องถิ่น” โดย ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ / การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณค่าทางวัฒนธรรมในฮูปแต้ม” โดย นายเสถียร พุทไธสง ประชาญ์ชาวบ้าน / การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” โดยอาจารย์กันตา วิชาชัย และพิธีลงนามความตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการบริการวิชาการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ปี 2559 ระหว่าง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โดย นายสุทนต์ ปังสี และ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โดย ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้และผลิตงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในแง่ของการเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม



16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415)

COPAG สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

“บ้สาด บ้ซึก ทันนวิกฟาย” ประจำปี 2559

20-21 เมษายน 2559 ณ บริเวณทอพระพุทธรักันทรวิชัยอภิสัยธรรมนายก นนส (เขตพื้นที่เนเมือง)



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสมโภชพระพุทธรักันทรวิชัยและงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 "นมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธรักันทรวิชัย อภิสัยธรรมนายก แห่งดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บ้สาด บ้ซึก ทันนวิกฟาย) ประจำปี 2559" วิทยาลัยฯ ได้ร่วมขบวนแห่น้ำ แห่ดอกไม้ ในบริเวณสนามโรงเรียนหลักเมือง มีการประกอบพิธี แห่น้ำ แห่ดอกไม้ จากศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยอธิการบดีนำน้ำจากแม่น้ำลงขันสาคก่อนประกอบพิธีแห่น้ำ ขบวนได้เคลื่อนออกจากถนนข้างวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามถึงสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานและร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรักันทรวิชัยอภิสัยธรรมนายก รตนน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมการประกวดบนเวที ได้แก่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมทางเครื่อง ประกวดเทพีสงกรานต์บุคคลากร และประกวดเทพีสงกรานต์สาวประเภทสอง



COPAG ทอดผ้าป่า โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง COPAG "ทอดผ้าป่าสร้างความดีสู่ชุมชน"



รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมบริจาคและทอดผ้าป่าในโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง COPAG "ทอดผ้าป่า สร้างความดีสู่ชุมชน"

5 เมษายน 2559 ณ บ้านหนองแสน ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

COPAG ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน

27 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-415



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จาก 2 คณะ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะนิติศาสตร์



COPAG ร่วมใจบริจาคโลหิต

แล้งน้ำไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการใช้โลหิต

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด มหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมรับบริจาค โลหิต ประจำปี 2559 “แล้งน้ำไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการใช้โลหิต” ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมบริจาค โลหิตในครั้งนี้ จำนวน 286 ได้โลหิตจำนวน 114,400 ซีซี



25 เมษายน 2559 ณ บริเวณลานหน้าห้องสมุดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง